

สถานี ก.ค.ศ.:

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (1)

นำเสนอเมื่อ : 8 ต.ค. 2555

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (1)

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

**สถานี ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีของครูผู้ช่วยที่บรรจุด้วยคุณสมบัติปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ชั้น 7,940 บาท เมื่อผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว จะสั่งให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใด**

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว
จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ชั้น 10,770 บาท ตามบัญชีแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553
แต่ต่อมาได้มีการปรับเงินเดือนใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2554 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ประกอบกับเงินเดือนชั้น 10,770 บาท
ไม่มีในบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนบท้าย
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.7/ว 7

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554

ทำให้เกิดปัญหาในการออกคำสั่งให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก.ค.ศ.
พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปปรับเงินเดือนในชั้น 10,770 บาทไปพลางก่อน
และให้ใช้เงินเดือนในชั้น 11,000 บาท เป็นฐานสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ดังตัวอย่างเช่นนาย ก. บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ชั้น 7,940 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ในวันที่ 2 เมษายน 2554
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในชั้น 10,770 บาท ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2554 หากนาย
ก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 0.5 ขั้น ก็ให้ใช้เงินเดือนในชั้น 11,000
บาทเป็นฐานสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เลื่อนไปได้รับเงินเดือนในชั้น 11,310 บาท เป็นต้น

เพื่อความถูกต้อง ชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้ทำหนังสือหรือในประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
หากผลการพิจารณาเป็นประการใด สำนักงาน ก.ค.ศ.
จะแจ้งให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป นอกจากนี้แล้ว

ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายประการ
ซึ่งจะทยอยนำมาชี้แจงบอกกล่าวให้เพื่อนครูได้รับทราบในโอกาสต่อไป คอยติดตามนะคะ

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- **สถานี ก.ค.ศ.: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (จบ)**

<http://www.kroobannok.com/53675>